

- ปฐมนิเทศและกิจกรรมสัมพันธ์ตั้งแต่วันที่ 2-4 สิงหาคม 2553

หมวด 1: การพัฒนากระบวนการทางความคิดในระดับสากลและระดับประเทศ					
	วันที่ 5	วันที่ 6	วันที่ 9	วันที่ 10	วันที่ 11
เช้า	การคลังในยุคโลกาภิวัตน์	จุดยืนประเทศไทย บนเวทีการแข่งขันโลก	สถานการณ์เศรษฐกิจไทยในปัจจุบันและแนวโน้มในอนาคต	จุดเปลี่ยนสังคมกับการบริหารการคลังเพื่อลดความเหลื่อมล้ำทางสังคม	เศรษฐกิจสร้างสรรค์เพื่อการพัฒนาประเทศ
บ่าย	ทิศทางเศรษฐกิจการค้าและการเงินโลก	การเพิ่มศักยภาพและขีดความสามารถการแข่งขันของไทย	การรักษาเสถียรภาพเศรษฐกิจไทย ท่ามกลางความผันผวนทางเศรษฐกิจ	การบริหารการคลังเพื่อสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน	ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงกับนักบริหารการคลังยุคใหม่

หมวด 4: การขับเคลื่อนนโยบายและการสร้างเสริมประสบการณ์เชิงประจักษ์					
	วันที่ 16	วันที่ 17	วันที่ 18	วันที่ 19	วันที่ 20
เช้า	<ul style="list-style-type: none"> - การศึกษาดูงาน - การจัดทำรายงานการศึกษาเดี่ยวและกลุ่ม 				
บ่าย					

หมวด 2: การพัฒนาความเชี่ยวชาญในนโยบายเศรษฐกิจและการคลัง					
	วันที่ 23	วันที่ 24	วันที่ 25	วันที่ 26	วันที่ 27
เช้า	นโยบายการคลัง กับการพัฒนา อย่างยั่งยืน	ทิศทางภาษีกับ การพัฒนา เศรษฐกิจ และ สังคม	บทบาท กระทรวงการคลัง กับการพัฒนา ตลาดตราสารหนี้	พลวัตการเงิน โลกและการ ดำเนินนโยบาย การเงินเพื่อรักษา เสถียรภาพของ ระบบการเงิน	ทิศทางการ กำกับและ ส่งเสริมธุรกิจ ประกันภัย ประกันภัย
บ่าย	ภาพรวม แนวโน้มและ เครื่องมือทางการ คลัง	ทิศทาง งบประมาณกับ การพัฒนา ประเทศ	บทบาทภาคเอกชน ในโครงการภาครัฐ	การพัฒนาและ กำกับดูแลตลาด ทุนไทยภายใต้ กระแสโลกาภิ วัตน์	นโยบายกิจการ คลังกับบทบาท สถาบันการเงิน เฉพาะกิจ

หมวด 3: การสร้างและพัฒนาภาวะผู้นำและการบริหารจัดการแบบมืออาชีพ					
	วันที่ 30	วันที่ 31	วันที่ 1	วันที่ 2	วันที่ 3
เช้า	การบริหาร แผนงานเชิง ยุทธศาสตร์ใน หน่วยงาน ภาครัฐ	การบริหาร โครงการอย่างมี ประสิทธิผล	การบริหาร ความเสี่ยงทาง เศรษฐกิจและ การคลัง	การบริหารงาน ลูกค้าสัมพันธ์ สำหรับองค์กร ภาครัฐ	การเสริมสร้าง บุคลิกผู้บริหาร และการสร้าง มนุษยสัมพันธ์
บ่าย	การบริหารการ เปลี่ยนแปลงใน สหัสวรรษใหม่	การเสริมสร้าง องค์กรแห่งการ เรียนรู้	การบริหารธรร มาภิบาลและ ความรับผิดชอบต่อ สังคม	การเสริมสร้าง และรักษา ภาพลักษณ์ องค์กร	บทบาทผู้นำ องค์กรผ่าน สมรรถนะนัก บริหารระดับสูง

- นำเสนอผลงานกลุ่มและมอบประกาศนียบัตร ในวันที่ 9 กันยายน 2553